






ตัวอย่างการส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ

ลำดับ	หัวข้อ	ผู้เข้ารับการอบรม	ภาพประกอบ (ถ้ามี)
๑	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ นขต.ทอ.ปี ๖๕ ระหว่าง ๒๕ - ๒๖ พ.ย.๖๔ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.	น.อ.พิสัยสิทธิ์ นันทวิสัย	-
๒	การเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ กอ.รมน.จัดโดย สง.ปรมน.ทร. เมื่อ ๒๔ - ๒๖ พ.ย.๖๔	๑. น.อ.อารักษ์ แก้วทอง ๒. น.อ.อดิศักดิ์ ศรีสารากร	
๓	การเข้าร่วมประชุมแผนบูรณาการ เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการและการป้องกัน การทุจริต ทอ. เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๕ (ออนไลน์)	น.อ.ปัญญาพล ไชยพุกฤษ์	-
๔	การเข้ารับการอบรมการใช้ โปรแกรมภูมิสารสนเทศ เมื่อ ๑ ก.พ.๖๕ ณ อาคาร กกม. ศลก.คปอ.	๑. น.อ.นิธิโรจน์ ลายทิพย์ ๒. น.อ.วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ ๓. น.อ.ปัญญาพล ไชยพุกฤษ์ ๔. น.อ.กานต์อดิศักดิ์ สิงหเสนี ๕. น.อ.อนิรุทธ์ ชันเหมือน ๖. จ.ท.พัฒนา อยู่ดี	 

ลำดับ	หัวข้อ	ผู้เข้ารับการอบรม	ภาพประกอบ (ถ้ามี)
๕	<p>การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย การบูรณาการความมั่นคงระหว่าง กอ.รมน.และส่วนราชการภายนอก จัดโดยสำนักบูรณาการและขับเคลื่อน การปฏิบัติงาน กอ.รมน.</p> <p>เมื่อ ๑๗ - ๑๘ ก.พ.๖๕ ณ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี</p>	<p>น.อ.อดิศักดิ์ ศรีสารากร</p>	
๖	<p>การเข้าร่วมโครงการ สัมมนา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทอ. จัดโดยคณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกัน และการมีส่วนร่วม (กพ.ทอ.)</p> <p>เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.</p>	<p>๑. จ.ท.พัฒนา อยู่ดี ๒. จ.ท.หญิง วราภรณ์ แปงจันทร์หอม</p>	
๗	<p>การเข้าร่วมโครงการส่งเสริม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๕ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.และรับชมการบรรยาย ณ ที่ตั้งหน่วย</p>	<p>น.อ.ปัญญาพล ไชยพฤกษ์ (เข้าร่วม ที่ห้องบรรยาย ทอ.) และข้าราชการ สง.ปรมน.ทอ.ที่มาปฏิบัติราชการ ในที่ตั้ง</p>	

ลำดับ	หัวข้อ	ผู้เข้ารับการอบรม	ภาพประกอบ (ถ้ามี)
๘	การอบรมให้ความรู้ระบบแจ้งเตือน อัคคีภัยอัตโนมัติและระบบ ดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคาร NCOC เมื่อ ๒๕ ก.พ.๖๕ ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์	น.อ.กานต์อดิศักดิ์ สิงหเสนี	
๙	การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วย OKRs จัดโดย สพร.ทอ. เมื่อ ๕-๖ พ.ค.๖๕ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.	น.อ.อนิรุทธิ์ ชื่นเหมือน	
๑๐	การอบรมการเขียนแผนปฏิบัติ ราชการ จัดโดย สพร.ทอ. เมื่อ ๗-๘ ก.ค.๖๕ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.	๑. น.อ.อารักษ์ แก้วทอง ๒. น.อ.พิสัยสิทธิ์ นันทวิสัย ๓. ร.ต.หญิง วริษา แพทย์ขิม	